

CHỦ NHẬT, Ngày 16 Tháng Tư, 2023 TUẦN THỨ HAI MÙA PHỤC SINH—LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

GƯƠNG MẪU ĐỨC TIN

Tội nghiệp Thánh Tôma. Bị tách ra khỏi số các môn đồ vì ông không chịu tin những gì họ đã kể cho ông nghe—rằng họ đã nhìn thấy Chúa, người bạn của họ và Chúa của họ, bằng xương bằng thịt, Đức Giêsu Kitô. Bất cứ ai trong chúng ta có lẽ thực sự đổ lỗi cho Tôma? Tất cả các tông đồ đều khiếp sợ, ngã lòng, lẫn trốn.



Nhưng còn Tôma thì sao? Tôma ở đâu khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu tiên với nhóm người đang co ro trong sợ hãi? --- Ông ấy đã “đi ra ngoài”— ra khỏi cộng đồng nơi mà sức sống đức tin của ông ở đó. Có lẽ đây thực sự là một phước lành cho Tôma chứ không phải lời nguyện liên quan đến biệt danh “Tôma nghi ngờ” mà truyền thống ban tặng cho ông. Ôi, lòng thương xót thiêng liêng của Thiên Chúa! Liệu Tôma có thể là người đi trước cho tất cả chúng ta, những người đến với cộng đồng Kitô hữu trong niềm hy vọng mong manh và sự bấp bênh, được mô tả rất hay trong bài đọc từ sách Tông đồ Công Vụ? Tôma có thể là một mẫu mực cuối cùng về đức tin được mô tả trong Trích Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chẳng? Bản quyền © J. S. Paluch Co., Inc.

ĐỨC TIN

Chiều ngày thứ nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, quây quần bên nhau.
Tông đồ lo lắng buồn đau,
Tinh thần hoảng sợ, núp sau người đời.
Giê-su hiện đến diệu vời,
Bình an chúc phúc, cho người mến tin.
Cạnh sườn đâm thấu trái tim,
Chân tay lủng lỗ, ngắm nhìn Thầy đây.
Vui mừng xem thấy dấu này,
Thổi hơi phán bảo, ban đầy ơn thiêng.
Thánh Thần ân sủng thiêng liêng,
Cầm quyền tháo cởi, ơn riêng chúc lành.
Tô-ma vắng mặt khuyết danh,
Mong chờ Chúa đến, thi hành thanh minh.
Không tin Chúa đã phục sinh,
Đòi tìm dấu lạ, chứng minh rõ ràng.
Tám ngày tụ họp ngõ ngàng,
Chính Thầy đứng giữa, bâng hoàng xác thân.
Tô-ma xem thấy thân trần,
Dục lòng tin kính, tinh thần lạc an.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng - sáng tác dựa theo Gioan 20:19-31

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý NGUYỆN CHUNG: THÁNG TƯ 2023

Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Mùng 8 & 9 Tháng Tư, 2023

Trong Các Thánh Lễ : \$ 17, 626.50

Qua Trang Mạng : \$ 1,595.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua Văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext.100 để lấy hẹn hoặc để biết thêm chi tiết.



Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
mời gọi quý vị tham gia LỄ HỘI - ĐA VĂN HÓA

Chủ Nhật—Mùng 7 Tháng 5, 2023

Từ 10 giờ sáng đến 3:30 giờ chiều

Chúng ta cùng chung vui và chia sẻ các món ăn ngon và thưởng thức văn nghệ. Vé được bán sau Thánh Lễ :

\$1.00 một vé hoặc 6 vé - \$5.00

Giải thưởng bao gồm TV 65 inches và \$1000.00



THÁNH LỄ VIỆT NAM 5 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT

GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - THIẾU NHI THÁNH THỂ

Giáo Lý - Từ 1 pm đến 2 :15 pm

Việt Ngữ - Từ 2 : 15 pm đến 3: 30 pm

Thiếu Nhi Thánh Thể - Từ 3:30 pm -4:45 pm.

Xin liên lạc Chi Nguyễn Nga - email : logsuzie@yahoo.com



THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời có Thánh Lễ mỗi Thứ Sáu đầu tháng tại Nhà nguyện Giáo Xứ vào lúc 6 giờ chiều.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - Cộng Đoàn ĐMLT

Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng

Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu

Thư Ký : C. Nguyễn N. Nga

Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thường

